

Nâng cao nghiệp vụ báo chí về hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

18:05 01/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Đây là chủ đề chính của hội nghị được Văn phòng Quốc hội tổ chức nhằm giúp các phóng viên, biên tập viên có thêm kiến thức chuyên sâu về vị trí, vai trò, tổ chức, hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) trong hệ thống chính trị... qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.



Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Giải Diên Hồng, Trưởng Ban tổ chức Giải. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Giải Diên Hồng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Giải Diên Hồng. Tham dự hội nghị còn có đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, các chuyên gia..



Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân - Giải Diên Hồng - qua hai lần tổ chức đã khẳng định ý nghĩa và sức lan tỏa mạnh mẽ của giải, khẳng định vị thế thương hiệu của Giải Diên Hồng trong hệ thống giải báo chí của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Các tác phẩm tham dự và đoạt giải đã phản ánh sinh động, toàn diện thực tiễn hoạt động phong phú, sôi động và hiệu quả của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần làm nổi bật vai trò, vị thế của các cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị và những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.



Ông Nguyễn Hồng Vinh trao đổi tại hội nghị.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí lần này được tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các phóng viên, biên tập viên được chia sẻ, trao đổi về các nội dung liên quan đến nghiệp vụ viết các tác phẩm báo in, tổ chức chương trình truyền hình, phát thanh, cũng như về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của Quốc hội và HĐND - là những kiến thức hữu ích, thiết thực với mỗi nhà báo, phóng viên.

Đồng thời bày tỏ mong muốn, các giảng viên chia sẻ những vấn đề căn cốt nhất, dành thời gian trao đổi những vấn đề phóng viên quan tâm. Qua đó, tạo cơ hội để các phóng viên theo dõi nghị trường nâng cao trình độ, có nhiều bài viết chuyên sâu hơn về hoạt động của cơ quan dân cử, giúp các nhà báo sẽ lĩnh hội được những kiến thức hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, đặc biệt là chuẩn bị tham gia Giải Diên Hồng lần thứ 3 năm 2025 và những mùa giải tiếp theo.



Ông Nguyễn Sỹ Dũng chia sẻ tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, các phóng viên, biên tập viên đã được nghe các chuyên gia trình bày về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, quy trình xem xét, thông qua trong xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ngoài ra, các kinh nghiệm viết tin, bài chuyên sâu về hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân cũng được chia sẻ, giúp các phóng viên theo dõi nghị trường có thêm kỹ năng, kiến thức để phục vụ công tác tuyên truyền.



Phóng viên đặt câu hỏi tại hội nghị.

Có thể nói, hội nghị là hoạt động thiết thực, tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên được trau dồi, tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của các cơ quan dân cử trong thời gian tiếp theo.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/nang-cao-nghiep-vu-bao-chi-ve-quoc-hoi-va-hoi-dong-nhan-dan>